



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๖ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาการคมนาคม การขอให้ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน การขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร การทำถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ ก่อสร้างเกาะกลางถนน ขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร การขยายต่อทางหลวงชนบท การขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การขอรับสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๖ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัญหาการประปาและการชลประทาน โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงการอ่างเก็บน้ำ โครงการลอกร่องแม่น้ำตราด ราคาน้ำมันแพง ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรคระบาดในสุกร เงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือจากโรคล้มปัสกิน (Lumpy Skin) ปัญหาน้ำท่วมและการติดตามการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือเงินเพิ่มค่าตอบแทน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม

กระทู้ถามสดด้วยวาจา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย

ประเด็นคำถาม คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหลักเกณฑ์อย่างไรถึงได้รับบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี ได้อย่างไรและมีโอกาสอะไรบ้าง

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เหตุการณ์อดีตทหารหญิงถูกทำร้ายร่างกาย ระเบียบ คำสั่ง กฎหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการช่วยราชการ การลงโทษทางวินัย การบรรจุพลเรือนเข้ารับราชการ

ยึดถือตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากมีความจำเป็นต้องรับสมัครบุคคลที่มีอายุเกิน ๓๕ ปี ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเป็นราย ๆ กรณีปัญหาดังกล่าวว่านายรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งเร่งด่วนตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อลงโทษทางวินัย แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในฐานะความผิดค้ำมนุษย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการปกป้องช่วยเหลือผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

๒. กระตุ้ถาม ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์

ประเด็นคำถาม คือ ปัญหาเสาพิศิตเป็นวาระแห่งชาติแล้วหรือยัง ถ้าเป็นแล้วมีโครงสร้างการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการกับทุกกระทรวง หน่วยงานจากส่วนกลางหรือไม่ ต้องบูรณาการทั้งผู้เสพยาและผู้ป่วยจิตเวช มีโครงสร้างในการบริหารจัดการระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วน กำหนดนโยบายลดผู้เสพยารายใหม่ ใช้ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการทำงานร่วมกัน บูรณาการแผนและงบประมาณ ทำลายเครือข่ายการค้าและขยายผลไปสู่ นายทุน ยึดอัยตทรัพย์สิน ตัดท่อน้ำเลี้ยงกระบวนการยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ปรับเป็นนิติใหม่ให้การแก้ปัญหายาเสพติดมีความสมดุลระหว่างการปราบปรามและการบำบัดรักษาเพื่อแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจำ นำยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างภูมิคุ้มกันให้คนตระหนักถึงภัยยาเสพติด เพื่อให้การแก้ปัญหายั่งยืน นำผู้เสพกลับไปสู่สังคมประกอบอาชีพได้โดยสุจริตต่อไป

๓. กระตุ้ถาม ของ นายวิสุทธิ ไชยณรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทย

ประเด็นคำถาม คือ ในบางพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทที่โอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มึงงบประมาณดูแลบำรุงรักษา กรมทางหลวงชนบทจะรับโอนกลับมาและแก้ไขได้หรือไม่ และปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมข้าวชาวนา รัฐบาลมีนโยบายจะชดเชยความเสียหายเรื่องภาคเกษตรอย่างไร และเรื่องการศึกษาอีไอเอ (EIA) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้ประชาชนอย่างเป็นระบบได้หรือไม่

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องถนนเสียหายของกรมทางหลวงชนบท กรม. ได้อนุมัติงบกลางให้แก้ปัญหาประจำทุกปี โดยให้ท้องถิ่นซ่อมบำรุงถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หากเกินขีดความสามารถของ อบจ. หรือท้องถิ่น รัฐบาลพยายามจัดงบกลางให้ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจเมื่อไม่มีกฎหมายให้ถ่ายโอนคืนไม่สามารถกระทำได้ การแก้ไขปรับปรุงระเบียบของกรมบัญชีกลาง มีการปรับปรุงระเบียบ การฟื้นฟูเยียวยา นโยบายการประกันรายได้ การมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิต การลงพื้นที่ดูแลเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยดูแลความปลอดภัยเป็นการชดเชยให้ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกระทำโดยรวดเร็ว ปัญหาโครงการของรัฐโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่ต้องทำอีไอเอ (EIA) อีเอชไอเอ (EHIA) และปัญหาการสร้าง ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

กระทู้ถามทั่วไป

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท เรื่อง ปัญหาช้างป่าทำร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการปรับลดวงเงินที่จะกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ตามนายกรัฐมนตรีน

ประเด็นคำถาม ขอทราบผลการปรับลดวงเงินที่จะกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ และขอทราบเหตุผลที่กระทรวงการคลังมิได้จัดการพิจารณาปรับลดวงเงินกู้ลงตามวรรคหนึ่งตรงตามความจำเป็นและเหมาะสมและถือว่าการผิดวินัยการเงินการคลังหรือไม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ หลักการตามมาตรา ๕๕ เป็นการวางกรอบวินัยในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล หลักการคือหากรายจ่ายของรัฐบาลลดลงให้พิจารณาลดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายจึงไม่สามารถปรับลดวงเงินกู้ขาดดุล ตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสองได้ สถานการณ์ปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-๑๙ การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการทำให้การขาดดุลมากกว่าที่กำหนดไว้ รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการกู้เงินเพื่อให้รองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เต็มตามกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ จึงไม่ได้มีการปฏิบัติผิดข้อบังคับในข้อกฎหมาย และประเด็นเรื่องของบล็อกเชน (Blockchain)

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานยังเห็นความสำคัญของโครงการนี้อยู่หรือไม่ และแผนงานหลังจากนี้จะดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อนน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อไร และจะเสร็จเมื่อไร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ลำดับที่มาของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เรื่องความยาวของเขื่อน เรื่องงบประมาณการก่อสร้างและการเวนคืนสันเขื่อน การจัดจ้าง แผนงานการก่อสร้าง

และระยะเวลาในการก่อสร้าง ความคืบหน้าการอนุมัติเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีการศึกษา เงื่อนไขเรื่องการเวนคืนที่จะทำให้โครงการเราล่าช้า การเจรจาเรื่องการเวนคืนกับประชาชนในพื้นที่ การจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ครอบครองเพาะปลูกทำการเกษตรในที่ดิน วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

๔. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างจุดกัลป์รถและไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๔ สายโชคชัย - เดชอุดม จำนวน ๔ จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและติดตามการก่อสร้างถนนสาย ๒๒๑ ศรีสะเกษ - เขิงบันไดเขาพระวิหารเป็น ๔ ช่องทางจราจรเต็มสาย

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ อยากขอให้เร่งรัดในการก่อสร้างให้เต็มสายทุกจุด รวมทั้งไฟส่องสว่างและจุดกัลป์รถที่เหมาะสม การดำเนินการการออกแบบมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร

นายอิทธิชัย รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบโดยในระหว่างการพิจารณาคำถามนี้ **ประธานสภาผู้แทนราษฎร** ปฏิบัติหน้าที่ต่อ

ประเด็นคำตอบ คือ ปัญหาพื้นที่จุดกัลป์รถทางหลวงหมายเลข ๒๔ ส่งผลต่อการจราจรติดขัดหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุ กรมทางหลวงได้รับเรื่องร้องเรียน รวบรวมและมีแผนทำจุดกัลป์รถเพิ่มอยู่ในแผนงบประมาณปี ๒๕๖๗ ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สำรองออกแบบ ทำจุดกัลป์รถพร้อมกับไฟส่องสว่างในคราวเดียวกัน ปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างที่ยังไม่ครบในหลายจุดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีหน้าทั้งหมด และการสร้างถนนสาย ๒๒๑ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ และบางช่วงบางเส้นทางกรมทางหลวงได้บรรจุไว้ในแผน ๕ ปี จะจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น และเรื่องทางเลี่ยงเมืองกันทรลักษ์

ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๖-๑๑.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ **นายศุภชัย โพธิ์สุ** รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรสำรวจแร่ในพื้นที่ภาคใต้

นายประเสริฐพงษ์ ทรนวิตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงอุตสาหกรรมจะปล่อยให้กรณีผูกขาดอาชญาบัตรสำรวจแร่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ดำเนินต่อไปหรือไม่ อย่างไร

นายสุริยະ จีรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องการอนุญาตให้ทำเหมือง การพิจารณาตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ การสำรวจแร่เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางด้านทรัพยากรแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ การยื่นคำขออาชญาบัตร ปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้มีอาชญาบัตรที่ได้รับอนุญาตและมีอายุรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ แปลง ไม่ได้เป็นการผูกขาดเพราะมีระยะเวลาสั้นมาก กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญแหล่งโบราณสถานและการอนุรักษ์ไว้ รวมถึงการช่วยเหลือทางภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน

๒. **กระทู้ถาม ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่อง ขอรบผลการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ ด้านกระบวนการยุติธรรม ในแผนปฏิรูปประเทศ (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) ถาถามนายกรัฐมนตรื

ประเด็นคำถาม คือ พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิรูปดังกล่าว ครบถ้วนอย่างไร และได้รับระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกสถานีแล้วหรือไม่ ภายใต้กรอบงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปีงบประมาณใด และเป็นจำนวนเงินเท่าไร เรื่องการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา หรือจำเลยตามตัวชี้วัดที่ ๑ อย่างไร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอำนวยความสะดวกยุติธรรม ความโปร่งใสในการสืบสวนสอบสวนคดี ได้แก่ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวน คดีอาญา การจัดหาอุปกรณ์ที่สร้างความโปร่งใสให้เพียงพอกับทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ ดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายย่อยที่ ๑ พัฒนาระบบการทำงานที่ใช้เทคโนโลยี และประกาศให้สาธารณชนทราบกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อย มีการจัดแจกคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้กับผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา จำเลย ส่งแบบความพึงพอใจกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ต้องทำรายงานเรื่องความพึงพอใจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงานนำข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน รวบรวมเป็นสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ

๒) เรื่อง ขอรบผลในการพลิกโฉมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาล ถาถามนายกรัฐมนตรื เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

๓. **กระทู้ถาม ของ นายนริศ ขำนุรักษ์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถาถามนายกรัฐมนตรื เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

๔. **กระทู้ถาม ของ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอรบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย

๕. **กระทู้ถาม ของ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกัทรลักษณ์วิทยา ข้ามทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ - เขิงบันไดเขาพระวิหาร

กระทู้ถามในลำดับที่ ๔ และ ๕ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบ กระทู้ถามทั้ง ๒ กระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. ของสภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)

ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นำระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๓ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ **ตั้งกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง** (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสมศักดิ์ คุณเงิน เป็นกรรมการ แทน นางสาววทันยา บุณนาค

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นำเรื่องรับทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายตฤชา พิขยพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวิษณุยุทธ บุญชิต นายเอนก มีมงคล นางธิดา พัชธรรม และนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสุรียนต์ ธิญักจานุกิจ และนายวิษณุพิพล ทิวะตันสกุล ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๖

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตอบชี้แจง เกี่ยวกับกระบวนการในการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การศึกษา Global Mega Trend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เรื่องสังคมผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ โอกาสและความเสี่ยงในช่วง ๕ ปีข้างหน้า การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนดังกล่าว และการจัดทำกรอบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ๑๓ หมายความว่า ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีข้างหน้า มีการจัดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ ๑๓ คณะ นำเสนอร่างแผนให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการระบุเป้าหมายระยะยาวพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ เป็นประเทศที่มีความเจริญ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

ญัตติด่วน

ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไข ปัญหาหนี้ในระบบ ซึ่ง นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอด้วยวาจา เพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๗ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่ง นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๖)

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี้ในระบบ ซึ่ง รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕๔)

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้ในระบบ ซึ่ง นายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๗๓)

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหานั่นนอกระบบ ซึ่ง นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๗๖)

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และนั่นนอกระบบ ซึ่ง นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐๔)

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และนั่นนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง นายพิระวิทย์ เรื่องลือตลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยภรรมา เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๒๑)

๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นั่นนอกระบบ ซึ่ง นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๘ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามลำดับ โดยมีเหตุผลทำนองเดียวกันว่า “ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เงิน สาเหตุเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ ทำให้ประชาชนมีรายได้น้อยลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารของรัฐที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด มีการทวงหนี้ที่โหดร้าย ข่มเหง ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายและทำให้เสียชีวิต ชำร่วยนายทุนบางกลุ่มกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหานั่นนอกระบบ แชร์นอกระบบของประชาชนเหล่านี้ สภาควรช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเสนอแนวทางทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ และจัดการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลประโยชน์กับเรื่องเงินนอกระบบ ส่งให้คณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เพื่อให้รัฐบาลรับไปดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป”

สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสาเหตุแห่งการเป็นหนี้ เกิดจากราคาพืชผลทางเกษตรตกต่ำ นโยบายทวงคืนผืนป่า ปัญหาเรื่องแรงงานและการไม่มีงานทำ เกิดการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ ความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำให้ประชาชนเป็นหนี้สิน รัฐบาลใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารออมสินไม่สัมฤทธิ์ผล ไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้น้อย การกู้เพื่อลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ การกู้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ค่ารักษาพยาบาล การใช้น้ำเกิน การเป็นหนี้กู้ยืมและหนี้จากการค้าประกัน ความเสียหายที่เกิดจากหนี้ระบบ การปล่อยเงินกู้โดยระบบไฟแนนซ์ (Finance) ปัญหาการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ การเสนอแนวทางให้มีกองทุนเศรษฐกิจชุมชน โครงการเงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ผ่านสถาบันการเงินคือธนาคารออมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตร การนำเงินภาษีบริหารจัดการและจัดระบบ
รัฐสวัสดิการให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีความมั่นคงสร้างอาชีพเพื่อดูแลครอบครัว
จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไป
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๑๓ นาฬิกา

๐๐๐

กลุ่มงานรายงานการประชุม
สำนักรายงานการประชุมและหมายเลข